



แพลตฟอร์มเฝ้าระวังมลพิษ

ตัดตอน 'ฝุ่นละออง PM 2.5'



สื่อกลางว่าจะ “วิกฤติ” เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับปัญหา “ฝุ่นละออง PM 2.5” ที่สูงเกินมาตรฐาน ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้!

ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงปลายปี แต่พบว่า “ฝุ่นละออง PM 2.5” ก็เริ่มสร้างความเดือดร้อน ปกคลุมไปแทบทุกภูมิภาคของประเทศ จนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน!

อย่างที่รู้ ๆ กันอยู่ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานก่อกำเนิดมาจาก การเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร และการเกิด “ไฟป่า” การปล่อยมลพิษของยานยนต์ขนส่ง และการก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ

ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐาน นอกจากทำให้เกิด

มลพิษต่อเมืองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้อง เสี่ยง “ปอดพัง” เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อ ทัศนวิสัยในการคมนาคมขนส่ง ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง!!

วันนี้จะพามารู้จักหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง “ฝุ่น-ควัน” PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ได้ ซึ่งก็คือโครงการการพัฒนา “แพลตฟอร์มไอโอทีสำหรับการเฝ้าระวังไฟฟ้าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีโลด้า” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

“ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี” จาก สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย หรือ AIT ทีมคณะวิจัยของโครงการ บอกว่า แนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอที มาช่วยเฝ้าระวังไฟฟ้า และมลพิษทางอากาศ ในชื่อ แพลตฟอร์ม “www.วัดฝุ่น.ไทย” ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลื่นความถี่ต่ำ “โลต้า” เพื่อก้าวข้ามปัญหาการป้องกันไฟฟ้าในประเทศไทย

จากการวิจัยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่ค่อยได้ผลเพราะการแจ้งเตือนการเกิดไฟฟ้าก่อนข้างล้าช้าและไม่ทัน ซึ่งแต่เดิมการเฝ้าระวังไฟฟ้าทำโดยชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครเดินเท้าเข้าป่าสำรวจ และสังเกตความผิดปกติจากกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมา ซึ่งค่อนข้างยากลำบากเพราะบางแห่งอยู่ลึกมากในป่า ยกแก่การเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ!!

ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟฟ้าจะอาศัยข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการบันทึกตำแหน่งความร้อน (hot spot) จากระบบดาวเทียม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผล หากพบว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้า หรือ มีไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้ว ก็จะแจ้งข้อมูลต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำการระงับเหตุ แต่เนื่องจากดาวเทียมโคจรพาดผ่านประเทศไทยเพียง 2 ครั้งต่อวัน ทำให้การรายงานข้อมูล ไม่ต่อเนื่องและ

ไม่ Real time การวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ จึงเกิดความล่าช้าครั้งวัน-1 วัน ส่งผลให้หลายครั้งไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันเวลา!!

ส่วนเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่สามารถรายงานคุณภาพอากาศ เช่น ความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อย่างต่อเนื่องและค่อนข้าง Real Time ตัวเครื่องมือมีงบประมาณสูงทำให้จำนวนเครื่องตรวจวัดไม่เพียงพอ ไม่สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลได้

“ดร.อดิสรณ์” บอกต่อว่า การทำงานของแพลตฟอร์มหลัก ๆ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ที่วางไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มไอโอทีมารวบรวมไว้ ในฐานข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine

Learning) เพื่อให้สามารถทราบสาเหตุและชนิดของกลุ่มหมอกควันและนำมาพัฒนาเป็นโมเดลในการตรวจจับไฟฟ้าสำหรับแจ้งเตือนภัย โดยรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าระงับเหตุได้ทันทั่วทั้งนอกจากนี้ยังสามารถรายงานข้อมูลคุณภาพ



อากาศเพื่อเตือนภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกพิษทางอากาศและวิกฤติหมอกควันได้อีกด้วย!?

อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาพื้นที่ป่าหลายแห่งอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ จึงขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำเทคโนโลยี “โลต้า” (LoRa) มาช่วยในการส่งข้อมูลจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดไฟฟ้า

“ดร.อดิสรณ์” บอกว่า LoRa หรือ LoRaWAN เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย สามารถส่งสัญญาณทางไกล ได้ไกลถึง 10-15 กิโลเมตร ทำงานอยู่บนย่านความถี่ 920-925 MHz ที่ได้รับอนุญาต จาก กสทช. ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับกับการรับ-ส่งสัญญาณในระดับที่ต่ำมาก โดยนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มไอโอที ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีหรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไม่มีทั้ง

อินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าได้ อุปกรณ์ยังมีราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย และสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ด้วย!?

“ความท้าทายอยู่ตรงที่จะออกแบบอุปกรณ์อย่างไรให้มีเสถียรภาพ ทนทาน สามารถเข้าไปอยู่ในป่าลึก ๆ ได้ และถ้าเกิดความเสียหายขึ้นจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์ฟื้นตัวกลับมาด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปแก้ไข เพราะการเข้าพื้นที่ต้องใช้เวลาดินเท้าถึง 2-3 ชั่วโมง ซึ่งได้การพัฒนาอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชันเหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย ปัจจุบันได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศไปแล้วมากกว่า 100 จุด ในเขตพื้นที่ป่า พื้นที่อุทยาน ชุมชนชนบทที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟฟ้า ครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัด

เชียงราย ลำพูน และตาก เป็นต้น” “ดร.อดิสรณ์” ระบุ
สุดท้าย “ดร.อดิสรณ์” บอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้
แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความ
ยั่งยืน คือ ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งทีมงานจะ
เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีการประสานงานไปยังชุมชน
ก่อน และอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการทำงานของ
อุปกรณ์ การติดตั้ง และการดูแลรักษา ทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ ช่วยเผ่าระวังเป็นหูเป็นตา และช่วยดูแลรักษา
อุปกรณ์ คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการเกิดความยั่งยืน

นับเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ลดข้อจำกัดด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่
เกินมาตรฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น?!

จิราวัฒน์ จารุพันธ์

'ธนกกร'แนะ'ดีอีเอส-ตร.ไซเบอร์'อย่าแค่โชว์ผลงาน

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายธนกกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค รวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ ว่า จากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ร่วมกับกองบัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี (บช.สอท.) เปิดปฏิบัติการล้าง บางแก๊งแอปดูดเงินแนวชายแดน ส่งตำรวจ ไซเบอร์เร่งกวาดล้าง ขยายผลจับกุม 4 ปฏิบัติการ ทั้งแอปดูดเงินชายแดน, หลอก ส่งพัสดุเก็บปลายทาง, เพจเว็บไซต์ขายอาวุธ ปืนออนไลน์, เว็บพนัน โดยจับกุมผู้ต้องหา เกือบ 400 คน ถือเป็นปฏิบัติการที่เห็นผล ชัด แต่ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง อย่ายเป็นแค่ช่วงเฉพาะหน้า 90 วันที่ กระทรวงจะโชว์ผลงานของรัฐบาลเท่านั้น เนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีจรรยาวัตร ต้นมานานหลายปี

เมื่อถามว่า การแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องมีระบบป้องกันจากต้นทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระยะยาวหรือไม่ นายธนกกรกล่าวว่า กระทรวงดีอีเอสและสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ตำรวจไซเบอร์ มีการขอความร่วมมือจากโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มีระบบตรวจสอบ ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เกิน 100 ครั้ง ให้มีการระงับ การใช้งานทันที มากกว่านั้นต้องมีระบบ ป้องกันทางอินเทอร์เน็ตด้วย เนื่องจากพบว่า

แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีพฤติกรรมใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโทร.หลอกเหยื่อ ดังนั้นรัฐบาล และ กสทช.จึงต้องลงทุนใช้ระบบป้องกันทาง อินเทอร์เน็ตในเรื่องนี้ไว้ด้วย พร้อมขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกใช้เป็นฐาน การกระทำความผิดของแก๊งมิจฉาชีพ ให้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายราย ใหญ่ต่อไป

“มาตรการแก้ปัญหาทุกอย่างขอให้ทำ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ระบบไอทีมาควบคุม ป้องกัน จะช่วยแก้ปัญหาจรรยาวัตรหลอกลวง ประชาชนลดลงได้ รวมถึงรัฐบาลต้องสร้าง การรับรู้ให้ความรู้กับประชาชนได้ข้อมูล รู้เท่าทันมิจฉาชีพเหล่านี้ให้มากขึ้น” นายธนกกร กล่าว.

ธนกรจี'ดีอี-สอท.'กวาดล้างแก๊งคอล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เปิดปฏิบัติการล้างบาง แก๊งแอปพุดูเงินแนวชายแดน ส่งตำรวจไซเบอร์เร่งกวาดล้างขยายผลจับกุม 4 ปฏิบัติการทั้งแอปพุดูเงินชายแดน-หลอกส่งพัสดุเก็บปลายทาง-เพจเว็บไซต์ขายอาวุธปืนออนไลน์-เว็บพนัน โดยจับกุมผู้ต้องหาเกือบ 400 คน ถือเป็นปฏิบัติการที่เห็นผลชัด แต่ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องอย่าเป็นแค่ช่วงเฉพาะหน้า 90 วันที่กระทรวงจะโชว์ผลงานของรัฐบาลเท่านั้น เนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพต้มตุ๋นมานานหลายปี

เมื่อถามว่าการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องมีระบบป้องกันจากต้นทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระยะยาวหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า

กระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจไซเบอร์ มีการขอความร่วมมือจากโอเปอเรเตอร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มีระบบตรวจสอบผู้ใช้โทรศัพท์เกิน 100 ครั้งให้มีการระงับการใช้งานทันที มากกว่านั้นต้องมีระบบป้องกันทางอินเทอร์เน็ตด้วย เนื่องจากพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีพฤติกรรมใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโทรหลอกเหยื่อ ดังนั้นรัฐบาลและ กสทช. จึงต้องลงทุนใช้ระบบป้องกันทางอินเทอร์เน็ตในเรื่องนี้ไว้ด้วย พร้อมขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกใช้เป็นฐานการกระทำความผิดของแก๊งมิจฉาชีพ ให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายรายใหญ่ต่อไป

“มาตรการแก้ปัญหาทุกอย่าง ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ระบบไอทีมาควบคุมป้องกัน จะช่วยแก้ปัญหา มิจฉาชีพ หลอกหลวงประชาชนลดลงได้ รวมถึงรัฐบาลต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ ข้อมูลรู้เท่าทันมิจฉาชีพเหล่านี้ให้มากขึ้น” นายธนกรกล่าว

'กทท.'รับยังไม่ชำระซื้อยิงสดเอเชียนคัพ เผยรอเอกชนสนใจออกตัวก่อน-จับตาราคาลิขสิทธิ์สูง

ฟุตบอลเอเชียนคัพ จะเริ่มกลางเดือนม.ค.67 เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับซาอุดีอาระเบีย, คีร์กีซสถาน และโอมาน

ก่อนหน้านี้มีสัมพันธภาพฟุตบอลแห่งเอเชีย(เอเอฟซี) แจ้งในไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ถ่ายทอดสด ซึ่งบริษัทที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ของเอเอฟซี ก็คือ เอเชีย ฟุตบอล กรุ๊ป จากประเทศกาตาร์ ได้ติดต่อกับบริษัทเอกชนของไทยที่มีความสนใจอยากซื้อลิขสิทธิ์อยู่ราว 2-3 บริษัท แต่ฝั่งของไทยเองยังไม่ตกลงเนื่องจากข้อจำกัดหลายด้าน

สำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ ไม้ใจ 1 ใน 7 รายการกีฬาที่อยู่ในกฎ Must Have ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำให้ภาครัฐไม่สามารถลงมาช่วยเหลือในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้

เทศกาลต่างๆ กันนี้ เคยเกิดขึ้นแล้ว ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์เอเซีย 2022 ระหว่างเดือนธ.ค.65-ม.ค.66 ซึ่งตอนแรกไม่มีเอกชนในไทยซื้อลิขสิทธิ์ ก่อนที่ "นอท" พันธุ์ธวัช นาควิสุทธิ ที่ตอนนั้นเป็นซีอีโอ กองสลากพลัส ทุ่มเงิน 67 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ก่อนจะให้ช่อง 9 MCOT HD

เป็นผู้ถ่ายทอดสด และล่าสุดกับการถ่ายทอดสดเอเชียนคัพนั้น ถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะมีเจ้าไหนในไทยที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกทท. กล่าวว่า ตอนนี้มีกรรมการอยู่ แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำอะไร อยู่ที่เอกชนช่วย ถ้ามีเอกชนสนับสนุนแล้วจับมือสถานีก็เป็นเรื่องดี กทท.ไม่มีหน้าที่โดยตรง ไม่อยากไปเกี่ยวอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน กทท. กสทช. ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้ปลดล็อกอะไร ดังนั้นยังอยู่ในกฎกติกาเดิม การเข้าไปของ กทท. ต้องระมัดระวัง ซึ่งสถานี "ทีสปอร์ต" ที่อยู่ในการดูแลของ กทท. นั้นโดนจำกัดด้วยเงื่อนไข ดังนั้นในคอนเทนต์ต่างๆ หากเอกชนสนใจจะซื้อ ต้องเปิดทางให้ก่อน

เมื่อถามว่า เท่าที่ทราบมีใครที่แสดงความสนใจจะซื้อหรือไม่ ผู้ว่าการ กทท. กล่าวว่า มีพูดถึงราคาเท่านั้นเท่านี้ แต่ส่วนตัวก็ไม่ว่างมีเจ้าไหนกำลังคุย ถึงตอนนี้ก็ใกล้แข่งเต็มที่แล้ว ยอมรับว่ายังไม่เห็นความชัดเจน แต่ กทท. ก็ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ดูความเป็นไปได้ต่างๆ ซึ่งหากหลังปีใหม่นี้ยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ ก็ต้องมาพิจารณา รวมทั้งหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ด้วย

ไร้วัวอัศวินม้าขาว

ซื้อลิขสิทธิ์ขอช.คัพ โอกาสได้ดู 50-50

แฟนบอลไทย ยังไม่มีข่าวให้ชื่นใจ กับโอกาสการได้เชียร์ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย แข่งขัน “เอเชียนคัพ 2023” ที่ประเทศกาตาร์ ล่าสุด ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กทท.) บอกว่า แม้ กทท. กำลังจับตาดูอยู่ แต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการซื้อลิขสิทธิ์ ยอมรับว่าถึงตอนนี้ โอกาส 50-50

ฟุตบอลเอเชียนคัพจะเริ่มกลางเดือน ม.ค. 67 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน โดยทีมชาติไทย ■ [อ่านต่อหน้า 15](#)

ไร้วัว

□ [ต่อจากหน้า 16](#)

อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับ ซาอุดีอาระเบีย อันดับ 56 ของโลก, คีร์กีซสถาน อันดับ 98 ของโลก และโอมาน อันดับ 74 ของโลก นัดแรกของทีมไทย พบ คีร์กีซสถาน วันที่ 16 ม.ค. 67

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) แจ้งมายัง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตือนว่า ในไทยยังไม่มีเอกชนเข้าได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ซึ่งบริษัทที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ ของ เอเอฟซี คือ เอเชียฟุตบอล กรุ๊ป จากประเทศกาตาร์ ได้ติดต่อกับบริษัทเอกชนของไทยที่มีความสนใจอยากซื้อลิขสิทธิ์อยู่ราว 2-3 บริษัท แต่ฝั่งของไทยเองยังไม่ตกลงเนื่องจากข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งราคา รวมถึงความต้องการของไทยที่อยากซื้อลิขสิทธิ์แค่เกมทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันเท่านั้น

สำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ ไม่ใช่ 1 ใน 7 รายการกีฬาที่อยู่ในกฎ Must Have ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำให้ภาครัฐไม่สามารถลงมาช่วยเหลือในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีหน้าที่แค่ตัวกลางเจรจา

เศสคล้าย ๆ กันนี้ เคยเกิดขึ้นแล้ว ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 ระหว่างเดือน ธ.ค. 65-ม.ค. 66 ซึ่งตอนแรกไม่มีเอกชนในไทยซื้อลิขสิทธิ์ ก่อนที่ “นอก” พันธุ์รัช นาควิสุทธิ ที่ตอนนั้นเป็นซีอีโอของสลากรพลัส ทุ่มเงิน 67 ล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ก่อนจะให้ช่อง 9 MCOT HD เป็นผู้ถ่ายทอดสด

และล่าสุดกับการถ่ายทอดสดเอเชียนคัพนั้น ถึงตอนนี้ยังไม่มีควมลับหน้า ว่าจะมีเจ้าใดในไทยที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. กล่าวว่า ตอนนี้อยู่การพูดคุยกันอยู่ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าปากไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร อยู่ที่เอกชนด้วย ถ้ามีเอกชนสนับสนุนแล้วจับมือสถานี่ก็เป็นเรื่องดี กทท.ไม่มีหน้าที่โดยตรง ไม่อยากไปเกี่ยวอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน กฎ กสทช. ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้ปลดล็อกอะไร ดังนั้นยังอยู่ในกฎกติกาเดิม การเข้าไปของ กทท. ต้องระมัดระวัง ซึ่งสถานี “ทีสปอร์ต” ที่อยู่ในการดูแลของ กทท. นั้น โดนจำกัดด้วยเงื่อนไข ดังนั้นในคอนเทนต์ต่าง ๆ หากเอกชนสนใจจะซื้อ ต้องเปิดทางให้ก่อน

เมื่อถามว่า เท่าที่ทราบมีใครที่แสดงความสนใจจะซื้อหรือไม่ ผู้ว่าการ กทท. กล่าวว่า มีพูดถึงราคาเท่านั้นเท่านี้ แต่ส่วนตัวก็ไม่ว้าวว่ามีเจ้าไหนกำลังคุย ตอนนี้อยู่

แข่งเต็มที่แล้ว ยอมรับว่ายังไม่เห็นความชัดเจน แต่ กทท.ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรรู้ความเป็นไปได้ต่าง ๆ หากหลังปีใหม่แล้วยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ ก็ต้องมาพิจารณา รวมทั้งหารือกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ด้วย

เมื่อถามว่า สำหรับแฟนบอลไทยกับโอกาสได้เชียร์ช้างศึกในเอเชียนคัพ อยู่ที่ 50-50 ใช่หรือไม่ ดร.ก้องศักดิ์ กล่าวว่า 50-50 ราคาที่แจ้งมา ยังแพงไปสำหรับภาครัฐ ก็ให้ไปต่อรองว่าหากเป็นที่วิซของภาครัฐเข้ามา จะให้ราคาได้แก่ไหน จะได้ไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยลงทุน หลักการคือไม่ยากใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะต้องเอาส่วนนี้มาพัฒนากีฬาเป็นหลัก

ยิงสดอช.คัพ50-50

แฟนบอลยังต้องลุ้น บึกก้องให้เอกชนลุย หลังปีใหม่คิดอีกที

ถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 ในไทย
แฟนบอลยังต้องลุ้น 50-50 “บึกก้อง” ดร.ก้องศักดิ์
ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยต้องให้ ★ มีต่อหน้า 14

ยิงสดอช.คัพ ☆ *ต่อจากหน้า 13*
เอกชนเดินหน้าก่อน ยังออกตัวไม่ได้ ขณะเดียวกัน
ก็ยังจับตาอย่างใกล้ชิด

ความสับสนในการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล
เอเชียนคัพ 2023 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม-10
กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประเทศกาตาร์ ในประเทศไทย
โดย “ช้างศึก” ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ
ซาอุดีอาระเบีย อันดับ 56 ของโลก, คีร์กีซสถาน อันดับ
98 ของโลก และโอมาน อันดับ 74 ของโลก นัดแรก
ของไทยจะพบคีร์กีซสถาน วันที่ 16 มกราคม 2567
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า สมาพันธ์ฟุตบอล
แห่งเอเชีย (เอเอฟซี) แจ้งมายังสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยว่า ในไทยยังไม่มีเอกชนรายใด
ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ซึ่งบริษัทที่ดูแลด้านสิทธิ
ประโยชน์ของเอเอฟซี คือเอเชีย ฟุตบอล กรุ๊ป จาก
ประเทศกาตาร์ ได้ติดต่อกับบริษัทเอกชนของไทย
ที่มีความสนใจต้องการซื้อลิขสิทธิ์อยู่ประมาณ 2-3
บริษัท แต่ฝั่งของไทยเองยังไม่ตกลงเนื่องจากข้อจำกัด
หลายด้าน ทั้งราคา รวมถึงความต้องการของไทย
ที่อยากซื้อลิขสิทธิ์แค่เกมทีมชาติไทยลงทำการ
แข่งขันเท่านั้น

โดยฟุตบอลเอเชียนคัพ ไม่ใช่ 1 ใน 7 รายการ
กีฬาที่อยู่ในกฎ Must Have ของคณะกรรมการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ทำให้ภาครัฐไม่สามารถลงมาช่วยเหลือ
ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ ขณะที่สมาคมกีฬา
ฟุตบอลฯ มีหน้าที่แค่เป็นตัวกลางเจรจา ซึ่งกรณีนี้
เคยเกิดขึ้นแล้ว ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์
เอเชียน 2022 เดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566
ซึ่งขั้นแรกไม่มีเอกชนในไทยซื้อลิขสิทธิ์ ก่อนที่ “นอท”
พันธ์วัช นาควิสุทธิ ที่ตอนนั้นเป็นซีอีโอของสลาฟลัส
ทุ่มเงิน 67 ล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ก่อน
จะให้ช่อง 9 MCOT HD เป็นผู้ถ่ายทอดสด

ในเรื่องนี้ “บึกก้อง” ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตอนนี้มีมีการพูดคุยกันอยู่ แต่
ยังพูดเต็มปากไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรรู้ อยู่ทีเอกชน
ด้วย ถ้ามีเอกชนสนับสนุนแล้วจับมือสถานีก็ถือเป็น
เรื่องดี กกท. ไม่มีหน้าที่โดยตรง ไม่อยากไปเกี่ยว
อยู่แล้ว ขณะเดียวกันกฎ กสทช. ก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ได้ปลดล็อกอะไร ดังนั้น ยังอยู่ในกฎกติกาเดิม
การเข้าไปของกกท. ต้องระมัดระวัง ซึ่งสถานีที่สปอร์ตที่
อยู่ในการดูแลของ กกท. นั้น โดนจำกัดด้วยเงื่อนไข

ดังนั้น ในคอนเทนต์ต่างๆ หากเอกชนสนใจจะซื้อต้อง
เปิดทางให้ก่อน

ต่อคำถาม มีเอกชนรายใดที่แสดงความสนใจ
จะซื้อบ้างหรือไม่ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า มีพูดถึงราคา
เท่านั้นเท่านั้น แต่ส่วนตัวก็ไม่ว่าว่ามีเจ้าไหนกำลังคุย
ถึงตอนนี้ก็ใกล้แข่งเต็มที่แล้ว ยอมรับว่ายังไม่เห็น
ความชัดเจนแต่กกท. ก็ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องจับตา
คู่สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ความเป็นไปได้ต่างๆ
ซึ่งหากหลังปีใหม่แล้วยังไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ก็ต้อง
มาพิจารณา รวมทั้งหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ด้วย

เมื่อถามว่าสำหรับแฟนบอลไทย กับโอกาส
ได้เชียร์ช้างศึกในเอเชียนคัพ อยู่ที่ 50-50 ใช่หรือไม่
ดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่า 50-50 โดยราคาที่แจ้งมายัง
แพงไปสำหรับภาครัฐ ก็ให้ไปต่อรองว่า หากเป็น
ทีวีช่องของภาครัฐเข้ามาจะให้ราคาได้แค่ไหน จะ
ได้ไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยลงทุน หลักการคือไม่อยาก
ใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะต้อง
เอาส่วนนี้มาพัฒนากีฬาเป็นหลัก

กกท.รับ50-50ไทยได้ชม'เอเชียนคัพ'

จากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) แจ้งมายัง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตือนว่า ในไทยยังไม่มีเอกชนเจ้าใดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล "เอเอฟซี เอเชียนคัพ 2023" ที่จะเริ่มเปิดฉากพาดแข้งระหว่างวันที่ 12 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ ไม่ใช่ 1 ใน 7 รายการกีฬาที่อยู่ในกฎ Must Have ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทำให้ภาครัฐไม่สามารถลงมาช่วยเหลือในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีหน้าที่แค่ตัวกลางเจรจา

ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ตอนนี้มีการพูดกันอยู่ แต่ยังไม่พูดเต็มปากไม่ได้ ว่าจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เอกชนด้วย ถ้ามีเอกชนสนับสนุนแล้วจับมือสถานี่ก็เป็นเรื่องดี กกท.ไม่มีหน้าที่โดยตรง ไม่อยากไปเกี่ยวข้องแล้ว ขณะเดียวกัน กฎของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้ปลดล็อกอะไร ดังนั้นยังอยู่ในกฎกติกาเดิม การเข้าไปของ กกท. ต้องระมัดระวัง ซึ่งสถานี "ทีสปอร์ต" ที่อยู่ในการดูแลของ กกท.นั้น โดนจำกัดด้วยเงื่อนไข ดังนั้นในคอนเทนต์ต่างๆ หากเอกชนสนใจจะซื้อ ต้องเปิดทางให้ก่อน ส่วนตัวไม่รู้เจ้าไหนคุยอยู่บ้างแล้วก็ไม่เห็นความชัดเจนเลย กกท.ก็ให้ทีมงานจับตาดูสถานการณ์อยู่ ถ้าหลังปีใหม่ไม่มีใครซื้อคงต้องมาพูดคุยกับสมาคม

เมื่อถามว่า สำหรับแฟนบอลไทย กับโอกาสได้เชียร์ข้างศึกในเอเชียนคัพ อยู่ที่ 50-50 ใช่หรือไม่ ดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่า 50-50 โดยราคาที่แจ้มา ยังแพงไปสำหรับภาครัฐ ก็ให้ไปต่อรองว่า หากเป็นที่รชองของภาครัฐเข้ามา จะให้ราคาได้แค่ไหน จะไปหาพาร์ทเนอร์มาช่วยลงทุน หลักการคือไม่อยากใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะต้องเอาส่วนนี้มาพัฒนากีฬาเป็นหลัก